



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔  
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ มีตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพิ่มเติม จำนวน ๑ อัตรา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ จึงประกาศตำแหน่งว่าง ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	โรงเรียน	อำเภอ	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	บ้านโคกสว่าง	สำโรง	๑๐๖๑๙	นักเรียน ๑๙๘ คน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๗ ข้อ ๑.๙.๑ หากมีตำแหน่งว่างภายหลังการพิจารณาย้ายเสร็จสิ้นแล้ว และ กศจ.เห็นชอบการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง ที่จะใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือกแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มีได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่างก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

จึงขอให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้แล้ว แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าวไว้ รวมทั้งผู้ที่มีได้ยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ หากประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าวและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม(ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด) จำนวน ๒ ชุด พร้อมสำเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง และเอกสารประกอบการพิจารณาย้าย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม โดยคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก และให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดแล้วจะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายตามประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเชียนโต คำล้าน)